
sþ. 119. Fyrirspurn [116. mál]
til iðnaðarráðherra um verðjöfnunargjald af raforku.

Frá Birgi Ísl. Gunnarssyni.

Hvers vegna hefur ráðherra ekki notað lagaheimild frá því á s. I. vetri um að lækka
verðjöfnunargjald á raforku úr 19% í 16% frá 1. júlí s.L?


